



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ดังนี้

**กลุ่มการพยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง**

(๑) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๗๕๐  
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
- นางสาวพนีย์ ชูลีลัง

(๒) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๙๓๓  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

- นางรุ่งนภา ธนูชาญ

**กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์**

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ สถานที่ ห้องประชุมมันเภา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลมหาสารคาม เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/-

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ